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เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวิเชียร เชาวลิต รองประธานกรรมาธิการ คนที่ห้า  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   

 
 

เรื่องพิจารณา 
 

 มาตรา ๓๖   ส่วนราชการในพระองค์ 
   ส่วนราชการในพระองค์    

 มาตรา  ๒๗   ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
                              และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 

   ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ 
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
   ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส าหรับกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

      ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
                                    พระราชด าริ 
      ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
      ส านักงานราชบัณิิตยสภา 

   ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
   ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
           ส าหรับกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

      ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  มาตรา ๓๒    องค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 

   ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส าหรับกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  
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   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
           ส าหรับกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
   ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
   ส านักงานอัยการสูงสุด 
 

 ผลการพิจารณา  
 ส่วนราชการในพระองค์    ๘,๗๖๑,๓๙๐,๘๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด      - บาท 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีรายการค่าเช่ารถยนต์ในการรับเสด็จ จ านวน ๒๒๐ คัน ราคา ๑๐๔ ล้านบาท รายการค่าเช่า

รถยนต์ รายการค่าเช่ารถยนต์เพ่ืออ านวยความสะดวกและถวายความปลอดภัยให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ จ านวน 
๑๐๒ คัน เป็นเงินจ านวน ๑๘๖ ล้านบาท รวมทั้งหมด  ๔๐๖ คัน ขอทราบเหตุผลโครงการเช่ารถยนต์ที่มี
วัตถุประสงค์คล้ายกัน จึงเช่ารถยนต์ต่างกัน ควรรวมภารกิจต่าง ๆ และเช่ารถยนต์ในคราวเดียวกัน 
 
 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้     ๖๑๙,๓๗๕,๖๐๐ บาท 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริตในภาครัฐ        ๒๐๑,๘๐๓,๐๐๐ บาท 
 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน      ๑๖๒,๘๖๔,๐๐๐ บาท 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ    ๓๒,๘๓๑,๐๓๑,๓๐๐ บาท 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 ส าหรับกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา     ๕๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด        -  บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส าหรับกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ดังนี้ 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ 
- งบประมาณที่จัดสรรให้กับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ านวนที่สูงมาก ส่วนใหญ่จะเป็น

งบประมาณเพ่ือการบูรณาการ หน่วยงานควรมีการศึกษาประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้
งบประมาณเพ่ือการบูรณาการเพ่ือการด าเนินการร่วมกันนั้นหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักจะต้องมีความพร้อมใน
การขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การด าเนินการที่ผ่านมาแม้จะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือบูรณาการในพ้ืนที่  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในจ านวนที่มากท่ีสุดแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาด้านความมั่นคงใน
พ้ืนที่ดังกล่าวได้แต่อย่างใด จะเห็นได้จากประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสยังเป็นจังหวัดที่มี
ความยากจนมากที่สุดทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีครัวเรือนตกเกณิ์ จปฐ. อีกด้วย 

- ในโครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม จ านวน ๑๒ ,๑๕๒ ,๘๐๐ บาท มีแนวทางและรายละเอียดการด าเนินการอย่างไร  
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มีการบูรณาการกับโครงการต าบลปลอดภัยมีสันติสุขหรือไม่ ทั้งนี้ การด าเนินการในโครงการต าบลปลอดภัยที่ผ่าน
มามีผลการด าเนินการอย่างไร  

- กรณีงบประมาณปี ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้รับงบประมาณมากกว่าปี ๒๕๖๔ 
จ านวน ๒ ล้านบาท และแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการบูรณการขับเคลื่อนแก้ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ถูกปรับลดงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕ จ านวน ๓๐๐ ล้านบาท มีผลต่อการดูแล
ประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว หรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็ง วงเงินงบประมาณจ านวน ๒๕๒ ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการส่งเสริมธุรกิจอาหารฮาลานและความคืบหน้าของโครงการคุ้มค่ากับการ
ลงทุนหรือไม ่

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
- ขอให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ด าเนินการในแต่ละโครงการให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ งบประมาณที่ขอรับจัดสรรเพ่ือ
คุ้มครองพยานที่แจ้งเบาะแสการทุจริตหน่วยงานขอรับจัดสรรเป็นจ านวนที่น้อยมาก งบประมาณดังกล่าวเพียงพอ
หรือไม่ อย่างไร มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผู้แจ้งแบะแสการทุจริตตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน
คดีอาญาที่จะประกาศใช้ในอนาคตอย่างไร  

- องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศผลคะแนนดัชนีชี้วัด
การรบัรู้การทุจริตซึ่งมีประเทศท่ีเข้าร่วมประเมินทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศ แต่ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ ๑๐๔ ซึ่งรับ
คะแนน ๓๖ คะแนน ทั้งนี้ เห็นว่าหน่วยงานในประเทศไทยไม่มีการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและไม่มีกลุ่มเฝ้า
ระวังเพ่ือแจ้งแบะแสการทุจริต หน่วยงานควรด าเนินการในโครงการดังกล่าวเพ่ือให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

- ขอให้หน่วยงานด าเนินการตรวจสอบปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยเฉพาะโครงการพา อสม. ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่และการจัดซื้อรถจดประกอบที่ส่งผลให้ราชการเกิด
ความเสียหาย  

- ขอทราบแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติเชื้อไวรัสโคโร
น่า ๒๐๑๙  ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดังกล่าว และมีความคุ้มค่ากับการด าเนินการอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
ของงบประมาณแผ่นดิน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ขอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการเข้มงวดกับการปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่ง

อบายมุขต่าง ๆ ที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
- สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติในโครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ

ความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจะมีการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุมฝูงชนในการชุมนุม
สาธารณะค่าครุภัณิ์อ่ืน ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท รวม ๓ รายการ (รวม ๑,๐๔๐ หน่วย) จ านวน 
๒,๙๒๘,๔๐๐ บาท ครุภัณิ์ดังกล่าวเป็นการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดใด งบประมาณขอรับจัดสรรเพ่ือ
สลายการชุมนุมในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๙๐๐ กว่าล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากน้อยเพียงใด 

- สอบถามเกี่ยวกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตาม 
พระราชประสงค์และตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ไม่น้อยกว่า เหตุใด
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมายไว้ 
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- สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณเรือตรวจการณ์ ขนาด ๑๓๐ ฟุต บก.รน. ต าบลบางด้วน อ าเภอ 
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ล า ซึ่งเป็นงบผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอรับจัดสรรจ านวน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท การด าเนินการดังกล่าวมีความคืบหน้ามากน้อย
เพียงใด การด าเนินการมีความซ้ าซ้อนกับการปราบปรามการกระท าความผิดปิโตรเลียมในทะเลซึ่งต้องเสนอขอรับ
จัดสรรงบประมาณผ่านกรมสรรพสามิตหรือไม่ อย่างไร 

- ก าลังพลของข้าราชการต ารวจมีจ านวนที่สูงมากจนเกินความจ าเป็น ควรมีระบบบริหารจัดการเพ่ือลด
อัตราก าลังข้าราชการต ารวจแล้วใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดน่าจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติมากยิ่งขึ้น  

- การตรวจจับความเร็วในถนนสายหลักที่หน่วยงานด าเนินการตรวจจับนั้น ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลา
การสัญจรของรถยนต์บนท้องถนนและสภาพการจราจรในขณะนั้น ขอให้หน่วยงานปรับช่วงเวลาจับความให้มี
ความสอดคล้องกับกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ จ านวนค่าปรับที่ประชาชนยังไม่ช าระและจ านวนผู้กระท าความผิดจาก
การจราจรมีจ านวนมากน้อยเพียงใด การที่หน่วยงานได้จัดท าข้อตกลงกับกรมการขนส่งทางบกเพ่ือให้ผู้กระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรจ่ายค่าปรับก่อนมีการต่อภาษีรถยนต์เป็นการด าเนินการที่มีความ
เหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร  

- ขอให้หน่วยงานมุ่งเน้นและพัฒนาวิชาชีพต ารวจมากกว่าการมุ่งเน้นงานด้านวิชาการด้านอ่ืน ๆ 
เนื่องจากอาชีพต ารวจเป็นอาชีพเฉพาะที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะ 

- ขอให้หน่วยงานน าทรัพยากรที่มีของหน่วยงานมาใช้เพ่ือให้ความช่วยเหลือกับประชาชนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙  

- การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในแต่ละจังหวัดมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ไม่เหมือนกัน
หน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือไม่ และควรจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- ขอให้หน่วยงานให้การดูแลเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีและเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ปัจจุบันหน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ 
ชุดปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคโควิด ๑๙ หรือไม่  

- จากรายงานงบการเงินที่ไม่ถูกต้องของส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานมีสินทรัพย์จ านวนมาก 
ทั้งนี้ จากหมายเหตุหน้า ๕๕ ระบุว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหน่วยงานระดับเบิกจ่ายภายใต้สังกัดจ านวน ๒๑๔ 
หน่วย ซึ่งไม่มีการจัดท ารายงานการเงินแยกออกจากกันรายงานการเบิกจ่ายทั้ ง ๒๑๔ หน่วยน ามารวมไว้ใน
รายงานการเงินฉบับดังกล่าว หน่วยงานทั้ง ๒๑๔ หน่วยเป็นหน่วยงานเดียวกันกับโรงพักทั้ง ๓๙๖ แห่ง 
ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีการยื่นฟ้องใช่หรือไม่ เหตุใดหน่วยงาน
ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกัน 

- สอบถามเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าสงสัยจะสูญ มีจ านวนต้นเงินการค้าที่มีปัญหามีจ านวนสูงถึง  
๒๑๑ ล้านบาท เหตุใดจึงมีจ านวนต้นเงินที่สูงมาก  

- สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุ ๕.๘ หน่วยงานมีใบส าคัญค้างจ่ายเจ้าหนี้ อ่ืนระยะสั้น ในแต่ละปี 
มีจ านวนที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ค่าใช้จ่ายอ่ืนมีการเพ่ิมขึ้นแต่ละปีเช่นเดียวกัน หน่วยงานมีการล้างบัญชีหรือไม่ 
อย่างไร    

- สอบถามเกี่ยวกับรายได้จากงบกลาง คือรายได้เพ่ือด าเนินการอย่างใด  
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- สอบถามเกี่ยวกับรายการค่าวัสดุประเภทค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ ากว่าเกณิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
จ านวน ๙๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๘๔๔ ล้านบาท เพ่ิมขึ้น ๑๐ เท่า (หน้า ๖๗) กรณีดังกล่าว
เป็นรายการเดียวกันกับอุปกรณ์ครุภัณิ์สินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่ ากว่าหน่วย ๑๐,๐๐๐ บาทหรือไม่  

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินการของหน่วยงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในท างาน และควรปรับปรุงรูปแบบการแจ้งความให้สามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ 

- สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่น ามาใช้ในการปราบจลาจลในแต่ละครั้งหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณมาจากส่วนใด  

- กรณีต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถใช้พื้นที่เรือนจ าเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จ านวน ๖ ไร่ สามารถ
น าพื้นที่ดังกล่าวก่อสร้างอาคารที่พักต ารวจ เพ่ือลดความแออัดในพ้ืนที่เดิม  

- ขอทราบรายละเอียดกฎหมายเกี่ยวกับห้ามสูบบุหรี่ที่อยู่ในภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ขอทราบรายละเอียดการบูรการร่วมส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ

สร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) แบ่งภารกิจอย่างไร และใครท าหน้าที่อะไรบ้าง 
- กรณีปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอทราบรายละเอียดการงบประมาณใน

การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลเบิกจ่ายงบประมาณ ๕ ปีย้อนหลัง 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี้แจงการด าเนินการกรณีกลุ่มเป้าหมายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น ประชาชนเดินทางกลับจาก

ประเทศมาเลเชียที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เข้ามาในประเทศไทย 
- ชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับอาชีพให้กับผู้ยากไร้ จ านวน ๙๔,๐๐๐ คน  

คนพิการ ๙,๒๐๐ คน ทุพลภาพ ๑๐,๐๐๐ คน  
- ชี้แจงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เช่น ภาคการเกษตร เร่งพัฒนาประมงชายฝั่ง การแก้ปัญหา

ประชาชนไม่มทีี่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรม และส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได ้
- ชี้แจงการบูรณการร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด าเนินการในรูปแบบคณะอนุกรรมการ แล้วน า

เรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือแก้ปัญหาให้เกิดความรวดเร็ว  
- ชี้แจงโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน ๑๕ โรงงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่

ภาคใต้ 
- ชี้แจงปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ภาคใต้ ต าบลมุ่งเน้นการพัฒนาในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๕ เปอร์เซ็นต์ 

ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อต่อยอดการพัฒนา 
- ชี้แจงรายการแผนงานด้านสังคมและพยุหวัฒนธรรม และส่งเสริมวิถีไทยในภาคใต้ เช่น มัลลิตกลาง 

อิสลามสัมพันธ์ ส่งเสริมพ้ืนที่กลาง 
- ชี้แจงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพ่ือน ามาพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
- ชี้แจงการด าเนินโครงการต าบลมั่นคง ขับเคลื่อนโดยสภาสันติสุขพัฒนาภายใต้งบประมาณจ านวน 

๒๕๒ ล้านบาท ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
- ชี้แจงการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ด าเนินการเร่งรัด ผลักดันการท างานในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้งบประมาณท่ีได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดสันติสุขในพ้ืนที่ภาคใต้ 
- ชี้แจงการผลิตอาหารฮาลานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีขีด

ความสามารถด้านการแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
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ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี้แจงว่า ความคืบหน้าคดีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายให้

ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการสอบสวนต่อ 
- ชี้แจงรูปแบบการท างานปรับเปลี่ยนการท างานผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน เร่งรัดการท างานไม่ให้

ขาดอายุความภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  
- ชี้แจงความคืบหน้าการจัดท าแผนที่ ๐ne map บูรณการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อ่ืน ๆ 

๙ กรม และ ๕ กระทรวง ลงพ้ืนที่ส ารวจเพื่อจัดแผนที่ 
- ชี้แจงแนวทางการประเมินการท างานร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ และภาคเอกชนจัดท าตัวชีวัด

ของหน่วยงาน โดยมีหัวข้อการประเมิน เช่น การอ านวยความสะดวก การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการ
ทุจริต 

- ชี้แจงโครงการปลูกจิตส านึกเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานราชการ รณรงค์โครงการป้องกันการทุจริต
ผ่านระบบออนไลน์ 

- ชี้แจงแนวทางการคุ้มครองพยานภายใต้งบประมาณจ านวน ๑ แสน ๒ หมื่นบาท ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ชี้แจงข้อมูลผลการทุจริตภาครัฐ (ในรูปแบบเอกสาร) 
- ชี้แจงแนวทางการประเมินความโป่รงใสการท างาน (ไอทีเอ) จัดตั้งคลินิกเฝ้าระวังติดตามการท างาน

ทุกจังหวัด ให้ค าปรึกษาและค าแนะน ากับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น 
- ชี้แจงการตรวจสอบการใช้งบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่

ระบาดโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หากมีการทุจริตเกิดขึ้นในส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐสามารถด าเนินคดีภายใต้อายุความด าเนินคดีจ านวน ๒ ปีนับแต่วันเกิดการทุจริต และสามารถขยาย
เวลาการสอบสวนคดีทุจริตได้จ านวน ๑ ปี รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ ปี 
 ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้  
 - ชี้แจงแนวทางการน าเทคโนโลยี (เอไอ) วิเคราะห์ธุรกรรมทางด้านการเงิน สินทรัพย์ ถึงความผิดปกติ
หรือไม่สอดคล้องกับรายได ้

 - ชี้แจงมาตรการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด หากพบว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท า
ความผิด ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ธุรกรรมการเงิน เส้นทางการเงินในประเทศและต่างประเทศ เช่น ที่ดิน อาคาร 
และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือตรวจสอบส่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน 

 - ชี้แจงแนวทางการยึดทรัพย์ของผู้กระท าความผิด เชิงป้องกันให้ผู้ ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล
สามารถพิสูจน์แสดงตน และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ ต้องจัดล าดับความเสี่ยงของลูกค้าเพ่ือไม่ให้มีช่องว่างให้ผู้กระท า
ความผิดได้ และเชิงปราบปรามผู้กระท าความผิดยึดทรัพย์และด าเนินการขายทอดตลาด 

 - ชี้แจงแนวทางการปราบปรามเงินสกุลดิจิตอลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ด าเนินการอบรม
เพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลให้กับเจ้าหน้าที่และรูปแบบการกระท าความผิดที่ผู้กระท าความผิดแสวงหา
ประโยชน์จากการหลอกลวงนักลงทุนสกุลเงินดิจิตอล  

 - ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่ล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยี และ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี้แจงการจัดซื้ออาวุธแบบผูกพันงบประมาณ (ขอชี้แจงในรูปแบบเอกสาร) 
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- ชี้แจงลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจต้องจับตัวผู้ร้าย ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
กรณีของต ารวจน้ า ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ – ๑,๗๐๐ ราย รักษาตัวอยู่ ๔๐๐ ราย เสียชีวิต  
๒ ราย 

- ชี้แจงคุณภาพของต ารวจแต่ละท่านไม่เท่ากัน เนื่องจากต ารวจมีผู้ที่จบจากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ
และโรงเรียนนายสิบต ารวจ มีจ านวนแตกต่างกันมาก จึงได้มีโครงการทบทวนความรู้และทดสอบความรู้ทางด้าน
กฎหมายเริ่มด าเนินการในปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้การบริการประชาชนแบบมีคุณภาพ 

- ชี้แจงการปรับรูปแบบการท างานของหน่วยงานที่สามารถท างานที่บ้านได้ work for home ส่วน
หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริการประชาชน เช่น การจับผู้ร้าย การตั้งด่านตรวจ และน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการรับแจ้งความเอกสารสูญหาย และการนัดหมายล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น  

- ชี้แจงการน าระบบกล้องวงจรปิดที่มีระบบเอไอแจ้งเตือนถึงความผิดปกติมาใช้กับการท างาน ยกเว้น
การท างานในส่วนของการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน 

- ชี้แจงแนวทางการลดข้อขัดแย้งระหว่างต ารวจกับประชาชน ดังนี้ ลดการใช้ดุลพินิจของต ารวจ ลด
การเผชิญหน้ากับประชาชน เช่น ระบบการออกใบสั่งออนไลน์จากการฝ่าฟืนกฎหมายจราจร  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จากสถิติที่จ านวนเรื่องกล่าวหา

หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ จ านวน ๓๘,๙๐๙ เรื่อง มีการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้มูลความผิดในกรณีดังกล่าวแล้ว ขอรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีการทุจริตแต่ละ
หน่วยงานมีการทุจริตมากน้อยเพียงใด 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ กรรมาธิการวิสามัญฯ ขอเอกสารส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังนี้  
- ขอเอกสารเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสลายการชุมนุมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

และปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นการจัดซื้ออาวุธประเภทใด ใช้เพื่อการใด และขอคู่มือการใช้อาวุธดังกล่าว 
- ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออาวุธสงคราม ไม่ว่าจะเป็นปืน  

 เล็กสั้น ปืนเล็กยาว ดาบปลายปืน รถหุ้มเกราะกระสุน และอาวุธสงครามอ่ืน ๆ อีกจ านวนมาก มีการใช้งานให้
สอดคล้องวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด อาวุธสงครามดังกล่าวใช้เพ่ือการใดบ้าง และใช้ในกรณีใด มีคู่มือในการใช้
งานตามหลักสากลของสหประชาชาติหรือไม่ อย่างไร 

นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอเอกสารส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ดังนี้  

- ข้อมูลเกี่ยวกับก าลังพลของหน่วยงานได้รับการฉีดวัคซีนมากน้อยเพียงใด แต่ละจั งหวัดมีจ านวน
เท่าใด ข้าราชการต ารวจที่ติดโรคโควิด ๑๙ จ านวน ๔๐๐ นาย ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นท่ีใดบ้าง  

- ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 
งบประมาณจ านวน ๒๐๑ ล้านบาท มีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร  

- ข้อมูลสถิติการด าเนินการในปีที่ผ่านมาในโครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด มีการสกัดกั้นการ
น าเข้า – ส่งออกยาเสพติดได้มากน้อยเพียงใด 

นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียด ดังนี้ 
-  TOR การประมูลโครงการจัดท าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (National Single Emergency 

Number) มูลค่างบประมาณ ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท โดยขอเอกสารการเปิดประมูลรอบใหม่และการประมูลรอบ
ก่อนหน้านี้และความคืบหน้าในการด าเนินการในโครงการดังกล่าว 



-๘- 
 

- ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการสถานีโทรทัศน์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประมาณ ๕๗ ล้านบาท โครงการดังกล่าวมีจ านวนผู้รับชมต่อปีมากน้อยเพียงใด และขอ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวและแหล่งที่มาของงบประมาณได้มาจากส่วนใด 

นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล กรรมาธิการวิสามัญฯ ขอเอกสารย้อนหลังเกี่ยวกับภารกิจ 
ด้านการถวายความปลอดภัยที่เสนอขอรับจัดสรรโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ใช้ไปในเรื่องใดบ้าง มีจ านวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในมากน้อยเพียงใด  

ขอเอกสารของหน่วยงานอ่ืน  
นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล กรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดงบประมาณโครงการการ

ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ของ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 

- การขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการในภารกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหรือภารกิจที่คล้ายคลึง
กัน การเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณิ์ต่าง ๆ ควรเสนอตั้งจากหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้งาน
ครุภัณิ์นั้น ๆ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรณีงบครุภัณิ์เรือตรวจการณ์)  
 - กรณีการขอรับงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีค่าใช้จ่ายจ านวน
มากและมีงบลงทุน ควรมีการประเมินผลการด าเนินการ เพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธิ์การด าเนินการ 

- กรณีกองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่
นักท่องเที่ยว สร้างความพึงพอใจในการบริการและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ขจัดปัญหาการหลอกลวง
เอารัดเอาเปรียบและคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรทุก
ภาคส่วน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว  ควรสังกัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยว และขอทราบเหตุผลใดจึงไม่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว  
 
 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ       ๗๙๕,๔๘๑,๖๐๐ บาท 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    ๒,๕๙๗,๖๐๘,๔๐๐ บาท 
 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา         ๘๒,๗๙๙,๕๐๐ บาท 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก              ๗๔,๐๖๓,๓๐๐   บาท 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 ส าหรับกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก      ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม          ๗,๐๓๖,๐๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด        -  บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ส าหรับกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้ 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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- ขอทราบรายละเอียดจ านวนโครงการ ที่มาของรายได้ และผลการด าเนิน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ านวนเรื่องที่ราษฎรถวายฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ขอทราบข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  

- ขอทราบรายละเอียดรายการทางบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน โครงการต่าง ๆ  
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

- ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือพระสงฆ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ และการได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

- ขอทราบนโยบายส่งเสริมความรู้และอุปกรณ์การเรียนกับพระสงฆ์ที่ประสบปัญหาด้านทุนการศึกษา 
- ขอทราบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมบูรณเมรุที่ช ารุดเสียหายจากการฌาปณกิจศพที่ ติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
- ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการที่ดินธรณีสงฆ์ และค่าเสียงภัยในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ให้กับ

พระสงฆ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว 
- ขอทราบแนวทางส่งเสริมเตาเผาไฟฟ้าแทนเตาเผาน้ ามัน และสนับสนุนงบประมาณให้กับวัด  
- ขอทราบรายละเอียดจ านวนวัดทั่วประเทศที่ไม่มีพระจ าพรรษาอยู่ (วัดร้าง)  
- ขอทราบแนวทางการการช่วยเหลือประชาชนคนไร้ที่พ่ึงหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก

สาเหตุต่าง ๆ  
- ขอทราบรายละเอียดงบดุลของปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ที่มียอดค่าใช้จ่ายคงเหลือจากการใช้จ่าย ๔๐ 

เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณท่ีได้รับ ประมาณ ๖๐๐ – ๗๐๐ ล้านบาท  
- การจัดสรรงบประมาณของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดสรรให้แก่พ้ืนที่ซึ่งมีความ

ซ้ าซ้อนกับปี งบประมาณก่อน เช่น วัดบรมธาตุ เจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี  จังหวัดเชียงราย  
พุทธอุทยานเขากง จังหวัดนราธิวาส และวัดนวมินทราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ ประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานมี
การตั้งงบประมาณผูกพันหลายปี ขอให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการจัดสรรงบประมาณแก่วัดทั้ง ๓ 
แห่ง ติดต่อกันหลายปี  

- จากภารกิจของหน่วยงานในการดูแลวัดทั่วประเทศ จึงมีเครือข่ายวัดมากที่สุด หน่วยงานควรใช้
เครือข่ายที่มีในการบูรณาการกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ เช่น การใช้วัดเป็นศูนย์การจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือให้พระภิกษุได้มีส่วนร่วมกับประชาชน
และชุมชนในพื้นท่ี รวมทั้งบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- หน่วยงานควรเร่งด าเนินการขึ้นทะเบียนส านักสงฆ์หรือวัดซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนหรืออุทยาน 
และยังไม่มีการข้ึนทะเบียน 

- หน่วยงานควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา  
สายปริยัติธรรม สามัญศึกษา รวมทั้งค่าตอบแทนของพระภิกษุในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้แก่เยาวชนในชนบทซึ่งอาจไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาทั่วไป  

- หน่วยงานมีแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม หรือป้องกัน มิให้ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ
พระพุทธศาสนาน้อยลงได้อย่างไร 

- หน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือพระภิกษุ เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)  

- หน่วยงานควรเร่งด าเนินการจัดท าคู่มือการท าบัญชีวัด เพ่ือจัดส่งให้แก่วัดทั่วประเทศ 



-๑๐- 
 

- ขอให้หน่วยงานติดตามผลการจัดสรรงบประมาณซึ่งหน่วยงานได้จัดสรรให้แก่วัด ๒๘๐,๐๐๐ บาท ว่า
แต่ละวัดได้รับครบถ้วนหรือไม่ 
 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

- ขอทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเจ้าจอม และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักงาน
ราชบัณฑิตยสภา 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- ขอทราบผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการแนวทางการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
- ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา mro ในการดึงคนมาช่วย แต่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับการบิน

ไทย จึงขอทราบแนวทางการแก้ปัญหา 
- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และขอทราบความคีบ

หน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
- ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการสินค้าทัณฑ์บน เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ และปัญหาเรื่องร้องเรียน

ผู้น าสินค้าทัณฑ์บนออกมาการทยอยเสียภาษีมีเจตนาเสียภาษีช้า 
- ขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โครงการพัฒนาสนามบินอู๋ตะ

เผา และเมืองรอบ ๆ สนามบิน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลม
ฉบังเฟส ๓ การบริหารจัดการโครงการดังกล่าวข้างต้น มีการวางแผนเพ่ือปรับตัวรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ าจากแหล่งต้นทุนต่าง ๆ ให้เพียงพอรองรับการบริโภคของ
ประชาชนและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสภาพปัญหา อุปสรรค การด าเนินการดังกล่าว 

- ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่สีแดง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ระยอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- ขอทราบแนวทางการยกระดับธุรกิจที่อยู่ในพ้ืนที่ จังหวัดระยองที่มีศักยภาพด าเนินการแต่ขาด
บุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ แต่พบอุปสรรคว่าบุคคลากรรุ่นใหม่ไม่นิยมท างานในโรงงาน 

- ขอทราบแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า 

- ขอทราบแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้กับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ มาลงทุนในเขต พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  

- ขอทราบแนวทางการบูรณการจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองเพ่ือด าเนินการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสภาพปัญหา อุปสรรค การด าเนินการดังกล่าว เพ่ือหาแนวทางการ
แก้ไข เช่น การหาแหล่งน้ าส ารอง ในช่วงฤดูแล้ง เช่นการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าพัตตะพึงมาใส่ในคลองสียัด   
มีระยะทางห่างกัน ๓๕ กิโลเมตร จากการศึกษาแนวทางดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการวางท่อผ่านภูเขา แต่ผ่าน
พ้ืนที่ป่าจึงต้องได้รับอนุญาตด าเนินการดังกล่าว 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงความคืบหน้าโครงการผันน้ าจากประเทศกัมพูชา เพ่ือน าเข้ามาใช้ในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- หน่วยงานควรด าเนินการวางแผนการใช้น้ าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยการเจาะบ่อบาดาล
ขนาดใหญ่เพ่ือใช้ส าหรับน้ าใต้ดินซึ่งจะน ามาบริโภค 



-๑๑- 
 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็น EEC Financial sandbox ในการอุดหนุนสิทธิพิเศษโดยการทดสอบ
การท าธุรกรรมทางการเงินแบบใหม่ และหน่วยงานมีมาตรการป้องกันการคอรัปชันหรือการฟอกเงินผ่าน
เทคโนโลยีทางการเงินแบบใหม่หรือไม่ 

- หน่วยงานมีแนวทางอย่างไรในการแก้ไขปัญหาการขอใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
ซึ่งจ าเป็นต้องขอใช้ไฟฟ้าจากสวัสดิการทหารเรือ และส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนักลงทุนในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักลงทุน ดังนั้น ควรเปิดโอกาสให้แก่นักลงทุนซึ่งมีความสนใจลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกน าเสนอ
ความต้องการเพื่อให้หน่วยงานพิจารณา ประกอบการก าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม        
- ขอทราบรายละเอียดผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและความคืบหน้าของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ

สังคม จ านวน ๕๐ แห่ง และขอทราบแนวทางการยกระดับวิสาหกิจเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME 
- ประเด็นข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม หน่วยงานขอจัดส่งให้แก่คณะกรรมาธิการเป็น

เอกสาร 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ชี้แจงโดยสรุป 

ดังนี้ 
- ประเด็นความซ้ าซ้อนในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของส่วนราชการต่าง ๆ 

หน่วยงานได้ชี้แจงว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานด าเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ  
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก ากับดูแลและตรวจสอบการสนับสนุนเพ่ือด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของส่วนราชการอย่างเข้มงวด 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ประเด็นการเยียวยาพระสงฆ์เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID -๑๙) หน่วยงานได้จัดท าแบบค าขอรับการจัดสรรเงินเยียวยา ซึ่งเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยระบุขอรับการเยียวยารูปละ ๖๐ บาท และมีการเสนอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินเยียวยา  
แต่คณะกรรมการกลั่นกรองได้ชี้แจงว่าพระสงฆ์มิได้เป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าเงื่อนไขในการรับเงินเยียวยา นอกจากนี้ 
หน่วยงานได้ด าเนินการขอลดค่าไฟฟ้าให้แก่วัด เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

- ประเด็นการฉีดวัคซีนให้แก่พระสงฆ์ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสงฆ์และสถาบันจุฬาภรณ์
เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรวัคซีนเพ่ือฉีดให้แก่พระสงฆ์ และมีการประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจัดหวัดทั่ว
ประเทศ  

- ประเด็นค่าตอบแทนของผู้จัดการเรียนการสอนให้แก่พระสงฆ์ โดยครูผู้สอนแผนกธรรม ได้รับ
ค่าตอบแทนปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๓,๓๓๘ รูป ครูผู้สอนแผนกภาษาบาลี ค่าตอบแทนปีละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท มีจ านวน ๑,๓๗๖ รูป และครูปริยัติเทศน์ ค่าตอบแทนปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๖๐๕ รูป 

- ประเด็นเมรุเผาศพ ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการเผาโดยใช้น้ ามันเชื้อเพลิง โดยการจัดสรรเป็นไปตามค า
ขอของแต่ละวัด ซึ่งก าหนดหลักเกณิ์ในการจัดสรรโดยพิจารณาจากวัดซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนหรือจ านวน
ประชาชนแออัด จะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการจัดสรรจ านวน ๓๕ เมรุ ส าหรับ
เตาเผาไฟฟ้าหน่วยงานไม่มีการจัดสรร เนื่องจากมีราคาสูง  
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- ประเด็นการตั้งโรงพยาบาลสนาม ปัจจุบันมีการใช้สถานที่วัดเป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่พัก
คอย จ านวน ๑๑๘ วัด 

- ประเด็นการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่พระสงฆ์ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงได้รับเงินอุดหนุน
จ านวน ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจ านวน ๓,๗๘๓ รูป 

- ประเด็นการขึ้นทะเบียนส านักสงฆ์ในพ้ืนที่ป่าไม้ หน่วยงานอยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ประเด็นอาคารเจ้าจอมมารดาเลื่อน เป็นอาคารที่ก่อสร้างในสมัยต้นรัชกาลที่ ๖ ซึ่งมีการประกาศขึ้น

ทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และหน่วยงานได้มีการเช่าพ้ืนที่ของส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ โดยปัจจุบันมีการปรับปรุงตัวอาคารและก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) 
จึงคาดว่าจะมีการขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- ผลงานเด่นของหน่วยงานในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ การจัดท าศัพท์พจนานุกรม สารานุกรม  
และอักขรานุกรม จ านวน ๒๓,๗๕๕ ค า  

- ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ
ด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีการเริ่มโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา  
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๘ หน่วยงาน ในการร่วมด าเนินการขับเคลื่อน ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวข้องกับ
ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความส าคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ประเด็นการขอใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่อ าเภอสัตหีบ เนื่องจากในอดีตพ้ืนที่ดังกล่าวมีเพียงกองทัพเรือเป็นผู้ใช้

พ้ืนที่แต่ในปัจจุบันได้มีประชาชนจ านวนมากเข้าอยู่อาศัยและใช้พ้ืนที่ จึงมีกรณีการร้องเรียนเกิดขึ้น ทั้งนี้ 
หน่วยงานเห็นว่าควรจัดระบบการขอใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ดังกล่าวเสียใหม่ โดยอยู่ระหว่างการประสานงานกับ
กองทัพเรือ 

- การพิจารณาสิทธิประโยชน์ในการลงทุน ต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป โดยหน่วยงานได้ท างานร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

- ประเด็น EEC Financial sandbox ปัจจุบันยังไม่มีการท าความตกลงที่ชัดเจน โดยจะสามารถ
ด าเนินการได้ต่อเมื่อคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
และส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน 

- ประเด็นยานยนต์ไฟฟ้า เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายกลุ่มแรกที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด าเนินการ โดยหน่วยงานต้องการเร่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ 
เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในอาเซียน 

- ประเด็นการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน้ า 
๒๐ ปี โดยเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอส าหรับการใช้ใน
พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ถึงปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐ 
และ พ.ศ. ๒๕๗๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐ จ านวน ๓๘ โครงการ ซึ่งสามารถรองรับน้ าได้ ๘๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร  

- ประเด็นระบบท่อ การวางท่อเพ่ือผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว มายังอ่างเก็บ
น้ าคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการก าหนดแผนการด าเนินการไว้ในแผนพัฒนาแหล่งน้ า ๒๐ ปี  
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- ประเด็นงบดุลในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการขอรับงบประมาณของหน่วยงานราชการต่าง ๆ มีลักษณะแอบอ้างและแสวงหาผลประโยชน์

จากการขอรับงบประมาณ โดยจะมีการระบุต่อท้ายโครงการว่า (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) ท าให้หน่วยงานที่
พิจารณางบประมาณไม่กล้าตัดงบประมาณหรือแผนงาน โครงการดังกล่าวมีลักษณะซ้ าซ้อน การตั้งงบประมาณสูง
กว่าความเป็นจริง ควรตรวจสอบแผนงาน โครงการดังกล่าวที่มีลักษณะดังกล่าวและด าเนินคดีอย่างเด็ดขาด  

- กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าสอนหนังสือของครูที่สอนหนังสือให้กับพระต้องออกค่าใช้จ่าย
ด้วยตนเอง ควรต้องมีงบประมาณเพ่ิมเติมในส่วนนี้ให้กับครู  

- กรณีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ต่าง ๆ เช่น งานบวช การถวายผ้าป่า การเวียนเทียน ควรงด
กิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

- กรณีการจัดท าศูนย์พักคอยในวัด แต่ขาดงบประมาณในการด าเนินการ ควรได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดท าศูนย์พักคอยในวัด 

- กรณีการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีกับผู้ประกอบการ ควรให้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างส านักงาน
ส่งเสริมการลงทุนกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- กรณีการส่งเสริมอุตสาหกรรมปิโตเลียม ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อเป็นผู้น า
อุตสาหกรรมดังกล่าว 

- กรณีวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้มีลักษณะจับต้องไม่ ได้ ควรต้องมีลักษณะจ าต้องได้ เช่น 
มหาวิทยาลัยมหิดลต้องมีอันดับติด ๑ ใน ๑๐๐ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดงบประมาณรายการเงินอุดหนุน

ทิพยพัฒน์ ถวายพระคุณเจ้าจ านวน ๑๓๓ ล้านบาท 
- พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง กรรมาธิการ  ขอทราบรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการ

ด าเนินงาน ภายใต้วงเงินงบประมาณ ๒ แสน ๓ หมื่น ๓ พัน ล้านบาท  
- นายมนู ศิวาภิรมย์รัตน์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา และการสร้างแรงจูงใจ

ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
- นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดสัญญาระหว่างส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับบริษัท GOLF LNT TERMINAL จ ากัด 
- นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร EEC Financial sandbox พร้อมทั้งมาตรการของ

หน่วยงานในการป้องกันการคอรัปชันหรือการฟอกเงินผ่านเทคโนโลยีทางการเงินแบบใหม่ 
  
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน      ๕๙๘,๐๖๘,๔๐๐ บาท 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง      ๓๑๑,๓๓๓,๙๐๐ บาท 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 ส าหรับกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง      ๙๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ         ๗๔๒,๖๗๕,๓๐๐ บาท 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
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 ส าหรับกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ       ๖๒,๑๐๗,๕๐๐ บาท 
 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน         ๗๑,๘๔๑,๐๐๐ บาท 
 ส านักงานอัยการสูงสุด     ๓,๕๖๘,๐๙๓,๖๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด        -  บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส าหรับกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ส าหรับกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานอัยการสูงสุด ดังนี้ 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    
- กรณีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่หน่วยงานก าหนดในเอกสารชี้แจง จ านวน ๔,๑๗๒ เรื่อง 

ขอทราบว่าหน่วยรับตรวจสอบของหน่วยงานและหน่วยรับตรวจเอกชนที่ได้มาตรฐานมีจ านวนทั้งหมด  
กี่แห่ง ปัจจุบันหน่วยงานที่หน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดมีกี่หน่วยงาน  และมีข้อดีข้อเสีย
อย่างไร พร้อมทั้งขอทราบความคืบหน้าการตรวจผลสัมฤทธิ์ 

- กรณีการตรวจรายงานเงินของแต่ละหน่วยงาน ขอทราบหลักเกณิ์ที่หน่วยงานตรวจแบบ 
ไม่ถูกต้องและไม่แสดงความเห็น และการน าระบบ e – Audit มาใช้จะช่วยการด าเนินงานอย่างไร 

- กรณีการตรวจสอบบัญชีของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางที่ตรวจสอบบัญชีกันเอง 
ขอทราบว่ากระบวนการตรวจสอบบัญชีดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ 

- กรณีการตรวจสอบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗,๐๐๐ แห่ง หน่วยงานควรมีมาตรฐาน 
ในการตรวจสอบบัญชีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- ปัจจุบันการจัดท าโครงการที่เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเก่ียวกับการตรวจสอบ ขอทราบว่าความคืบหน้าการจัดท าโครงการดังกล่าวว่าเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร 

- กรณีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๑ ก าหนดให้การปฏิบัติ
หน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้า
องค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้แจ้ง
องค์กรอิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ขอทราบว่าหน่วยงานด าเนินการตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- กรณีการก าหนดให้มีการเลือกตั้งในแต่ละครั้งจะมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ โดยเฉพาะกรณีการแก้ไข

จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลกระทบต่อการหาเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหา หน่วยงานควรมี
การแจ้งหลักเกณิ์การแบ่งเขตเลือกตั้งล่วงหน้า เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเตรียมความพร้อมในการ
เลือกตั้งครั้งถัดไป 

- ปัจจุบันการเลือกตั้งในแต่ละครั้งมีข่าวในเรื่องการทุจริตหรือการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นจ านวนมาก 
หน่วยงานควรด าเนินการตรวจสอบการจัดการเลือกตั้งในแต่ละเขตอย่างจริงจัง  

- เมื่อพิจารณางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในปี ๒๕๖๕  
ขอทราบว่าเหตุใดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของปี ๒๕๖๕ จึงเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๑ จากปี ๒๕๖๔ 



-๑๕- 
 

- กรณีการก าหนดแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณิ์ของคณะกรรมการกองทุน ส่งผลให้หน่วยงานต้องเรียกเงินคืนหรือนายทะเบียนยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญให้มีค าสั่งยุบพรรค ขอทราบความคืบหน้าการด าเนินคดีกับพรรคการเมืองเหล่านี้อย่างไร 

- ขอทราบความคืบหน้าการคัดค้านการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียน 
จ านวน ๗๐๐ เรื่อง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลมีเรื่องร้องเรียน จ านวน ๑,๕๒๙ เรื่อง 

- กรณีการก าหนดให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต หน่วยงานควรมีองค์กรภาคประชาสังคมที่
เปิดเผยข้อมูลนักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลของผู้แทนที่
ประชาชนจะลงคะแนนเลือกเข้ามาบริหารประเทศ 

- กรณีการก าหนดตัวชี้วัดของผู้ที่มาลงคะแนนออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ขอทราบว่าการลงคะแนน
ถูกต้องหน่วยงานวัดอย่างไร 

- กรณีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๑ ก าหนดให้การปฏิบัติ
หน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้า
องค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้แจ้ง
องค์กรอิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ขอทราบว่าหน่วยงานด าเนินการตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
- การรายงานว่าการด าเนินการปราบปรามการทุจริตในปี ๒๕๖๕ มีจ านวนที่ลดลงร้อยละ ๑๐ แต่เมื่อ

พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพบว่าการทุจริตกับมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ขอทราบว่าโครงการปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่น โครงการป้องกันการทุจริต สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 

- กรณีการสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต หน่วยงานควรก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการ
ป้องกัน พร้อมทั้งมีการประเมินว่าบุคลากรในองค์กรมีการเฝ้าระวังอย่างไร หรือการก าหนดให้มีการเปิดเผยการใช้
งบประมาณของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนรับทราบ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือเอาผิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือผู้ที่ควบคุมบริษัท  
ให้เข้ามาสู่ระบบการแข่งขันการประมูลอย่างไร 

- กรณีตั้งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของส่วนภูมิภาค  
ส่วนใหญ่จะถูกครอบง าจากอิทธิพลท้องถิ่น ท าให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่เ กิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
แท้จริง และขอตั้งงบประมาณในการก่อสร้างส านักงานจังหวัดสมุทรสงครามเหตุใดจึงมีการตั้งงบประมาณสูงกว่า
จังหวัดอ่ืน ๆ   

- กรณีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๑ ก าหนดให้การปฏิบัติ
หน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้า
องค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้แจ้ง
องค์กรอิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ขอทราบว่าหน่วยงานด าเนินการตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
- กรณีประชาชนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมิชอบ หน่วยงานควรมาตรการคุ้มครองและป้องกันการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง  
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
- กรณีที่หน่วยงานเสนอผลการส ารวจความเชื่อมั่นต่อการท างานขององค์กรอิสระ ขอทราบว่าการ

ส ารวจความเชื่อมั่นใช้กับองค์กรอิสระอ่ืนหรือไม่ 
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- กรณีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๑ ก าหนดให้การปฏิบัติ
หน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้า
องค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้แจ้ง
องค์กรอิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ขอทราบว่าหน่วยงานด าเนินการตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่ 

- กรณีโครงการศึกษามาตรการป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนติดสื่อออนไลน์ หน่วยงานมีหน้าที่ 
บูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นการที่หน่วยงานไม่ด าเนินการตามที่
วางแนวทางไว้ อีกทั้งแต่ละหน่วยงานจะมีกฎและระเบียบเป็นของตนเอง หน่วยงานมีหน้าที่บูรณาการให้กับ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เหล่านี้  

- ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานได้มีการเข้าไปช่วยเหลือ 
ติดตาม และหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เช่น การขาดแคลนหน้ากากอนามัย การจัดซื้อจัดจ้างวัคซีน 
การกระจายวัคซีน  

- กรณีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หน่วยงานได้ท าการศึกษาอย่างเป็นระบบว่าการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศมีลักษณะอย่างไร โดยหน่วยงานได้หารือกับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือหาแนว
ทางการเข้ามาสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาล การควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างไร 

- กรณีที่คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับทรัพย์ที่หลุดมือจากประชาชนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน 
หน่วยงานขอรับข้อสังเกตไปด าเนินการศึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนต่อไป 

- ปัจจุบันหน่วยงานได้มีการร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จัดท าโครงการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในระดับต าบล เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันการทุน
จริต การร้องเรียนเรื่องความเดือนร้อนของประชาชนที่มาจากการทุจริตคอรัปชั่นเป็นหลัก 

- ปัจจุบันเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิล่าช้า การที่หน่วยงานภาครัฐมี
การฟ้องร้องหรือขับไล่ประชาชนที่เข้าไปท ากินในที่ดินภาครัฐ   

ส านักงานอัยการสูงสุด 
- กรณีคดีที่ เกี่ยวกับนักการเมืองที่ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นอัยการ ขอทราบว่าเหตุใด

กระบวนการพิจารณาในชั้นอัยการส่วนใหญ่ถึงใช้ระยะเวลาในการพิจารณาล่าช้า 
- กรณีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๑ ก าหนดให้การปฏิบัติ

หน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้า
องค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้แจ้ง
องค์กรอิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ขอทราบว่าหน่วยงานด าเนินการตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ปัจจุบันหน่วยรับตรวจบัญชีของหน่วยงานมีทั้งหมด ๗๒,๔๑๘ หน่วย โดยมีการด าเนินการตรวจ

โครงการต่าง ๆ แล้วคิดเป็นจ านวน ๑๖,๕๘๙ เรื่อง ในปี ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๓ แต่การตรวจรายงานทางการ
เงินหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนข้อดีข้อเสียที่ให้เอกชนเข้ามาตรวจรายงานทางการเงินในปี ๒๕๖๔ ซึ่งขอ
ความร่วมมือจากผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกมาด าเนินจ านวน ๙๓ หน่วย หน่วยงานพยายามบริหารจัดการการ
ตรวจรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างครบถ้วน ส่งผลให้
หน่วยงานสามารถตรวจรายงานทางด้านอ่ืนได้เพ่ิมมากขึ้น และในปี ๒๕๖๓ หน่วยงานได้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์



-๑๗- 
 

จ านวน ๖๑ เรื่อง จาก ๘๙ หน่วยงาน ส่วนในปี ๒๕๖๕ มีการด าเนินการไม่แตกต่างกัน แต่มีจ านวนเรื่องเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

- กรณีการแสดงความเห็นในเรื่องการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการรับรอง
รายงานทางการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข ส่วนในปี ๒๕๖๔ ยังมีส่วนการไม่แสดงความเห็นกับการแสดงความเห็น 
ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการไม่แสดงความเห็นเป็นเรื่องที่รุนแรงและไม่สามารถตรวจสอบได้ ส่วนการแสดงความเห็น
ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ แต่รายการการบันทึกบัญชี รายการการเบิกจ่ายยังมีความไม่ถูกต้อง ซึ่ง
หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบทางส านักงานต้องเข้าไปพูดคุยหรือให้ค าแนะน าเพ่ือให้รายงานทางการเงินของหน่วยงาน
นั้น ๆ มีการแก้ไขหลักฐานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผล
ให้หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นไม่ถูกต้องมีจ านวนลดลงตามล าดับ อย่างไรก็
ตามหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบไม่แสดความเห็นหรือแสดงความเห็นไม่ถูกต้อง ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็น
เอกสาร 

- โครงการ e – Audit เป็นการด าเนินการที่ตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับมูล
รายงานการเงิน ข้อมูลทางสัญญา ข้อมูลการด าเนินการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว โดย
ระบบ e – Audit เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบัญชีกลางในการตรวจสอบที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

- กรณีที่หน่วยงานให้กรมบัญชีกลางด าเนินการตรวจสอบเป็นการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ส่วนข้อเสนอแนะของกรรมาธิการหน่วยงานขออนุญาตรับข้อเสนอแนะเพ่ือไปปรับปรุงแก้ไข 

- กรณีการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานได้ก าหนดมาตรฐานกลางในการตรวจสอบ
แต่ละประเภท และมีคณะท างานเพ่ือสร้างความเข้าใจ การให้ข้อเสนอแนะ การตรวจสอบข้อสังเกตต่าง ๆ ให้กับ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ส่ วนการสร้ างความ เข้ าใจ  การสร้ างความตระหนั กรู้ ให้ กั บท้ องถิ่ น  
มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และการประเมินหน่วยงานของท้องถิ่นทั้งหมด โดยหน่วยงานได้ด าเนินการไปแล้ว
ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  

- กรณีการเปิดเผยรายรับรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานมีหน้าที่ต้องท ารายงานการเงินตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ให้หน่วยงานด าเนินการตรวจสอบและต้อง
เผยแพร่ให้ทราบ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- กรณีเรื่องพลเมืองศึกษาหน่วยงานมีศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยต าบล โดยมีการก าหนดหลักสูตร

การศึกษาทั้งหมด ๔ ช่วงชั้น และได้ประสานกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา เพ่ือบรรจุเป็น
หลักสูตรประจ าและต้องผ่านหลักสูตรนี้   

- กรณีกองทุนพัฒนานักการเมืองหน่วยงานได้มีการประสานกับส านักงบประมาณว่าปีใดที่ไม่ได้รับ
งบประมาณจะท าอย่างไรที่จะน าเงินกองทุนมาใช้แต่ติดที่ข้อกฎหมาย ซึ่งในปี ๒๕๖๕ ได้รับเงินในส่วนนี้จ านวน 
๙๐ ล้านบาท โดยน ามาจัดสรรให้กับพรรคการเมืองเพ่ือไปใช้จ่ายในการท าสถาบันทางการเมือง ส่วนพรรค
การเมืองที่ใช้งบไม่ถูกต้อง หน่วยงานมีการฟ้องร้องเรียกเงินคืน การด าเนินคดีทางอาญา การตรวจสอบข้อเท็จจริง
อันไปสู่การยุบพรรค 

- กรณีการจัดการเลือกตั้งปัจจุบันมีหลายพรรคการเมืองขอคะแนนรายหน่วย หน่วยงานมีแนวทาง
จัดท าโปรแกรมในวันเลือกตั้งที่มีการนับคะแนนต้องด าเนินการลงระบบ ซึ่งจะท าให้สามารถตรวจสอบคะแนนได้ 
ส่วนกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และปัจจุบันหน่วยเลือกตั้งมีทั้งหมดจ านวน ๙๔,๐๐๐ หน่วย
เลือกตั้ง หน่วยงานมีข้อเสนอให้มีการก าหนดให้มีผู้แทนผู้สมัครนั่งสังเกตการในหน่วยเลือกตั้งไว้ในกฎหมาย 



-๑๘- 
 

- กรณีการพิจารณาส านวนในปัจจุบันที่มีจ านวนมากหน่วยงานมีระเบียบสอบสวน โดยส านวนที่มีการ
ไต่สวนแล้วต้องด าเนินให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน แต่ถ้าไม่เสร็จสามารถขอขยายระยะเวลาได้  

- กรณีผู้สมัครที่ถือหุ้นสื่อภายหลังที่รัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกเป็นหลายประเด็น ถ้าผู้สมัครที่ถือหุ้นสื่อจะ
ไม่มีสิทธิสมัคร ถ้ารู้อยู่แล้วต้องถูกด าเนินคดีทางอาญา 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ปัจจุบันหน่วยงานมีการส ารวจความเชื่อมั่นจากร้อยละ ๑๐๐ หน่วยงานได้ร้อยละ ๖๗ ซึ่งหน่วยงาน

ต้องด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความเชื่อมั่นเพ่ิมมากข้ึน ส่วนคดีที่หน่วยงานมีการชี้มูลเป็นที่เรียบร้อย 
หน่วยงานมีการจัดท ารายงานประจ าปี นอกจากนั้นหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- กรณีการปราบปรามการทุจริตในปัจจุบันผู้ที่มีอ านาจจะมีการวางแผนเพ่ือมิให้พยานหลักฐานไปถึงตัว 
แต่การด าเนินการตรวจสอบของหน่วยงานต้องยึดถือข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐาน ข้อกฎหมาย ท าให้สามารถ
พิจารณาจากข้อมูลที่ท าการสอบสวน เมื่อพิจารณาชี้มูลต้องส่งส านวนให้อัยการและศาลเป็นผู้พิจารณาต่อไป ซึ่งปี 
๒๕๖๒ มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตจ านวน ๑๐,๕๐๐ เรื่อง ปี ๒๕๖๓ มีจ านวน ๘,๖๙๓ เรื่อง ปี ๒๕๖๔ มีจ านวน 
๗,๐๐๐ เรื่อง และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี จะเห็นได้ว่าจ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตมีจ านวนที่
ลดลง  

- กรณีตัวชี้วัดการทุจริตที่รายงานว่ามีจ านวนลดลงร้อยละ ๑๐ เป็นการด าเนินงานตามแผ่นแม่บทและ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดให้ปราบปรามการทุจริตคดีต้องมีจ านวนที่ลดลงร้อยละ ๑๐  

- กรณีการเปิดเผยข้อมูลและการส ารวจความรู้สึกของประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานราชการ และการ
พิจารณาว่าการด าเนินงานภายในหน่วยงานมีความโปร่งใสหรือไม่ หน่วยงานต้องมีการส ารวจอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความตื่นตัว ดังนั้น การประเมินหลักสูตรว่าประชาชนมีทัศนคติดีขึ้นหรือไม่ ปี ๒๕๖๕ 
หน่วยงานให้ส านักงานเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการ  

- การวัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยู่ในแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- กรณี GT ๒๐๐ หน่วยงานยังมิได้ท าการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เนื่องจากการชี้มูลความผิดต้อง
ยึดข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน และหน่วยงานคาดการณ์ว่าจะมีการรับรองการประชุมแล้วจะ
แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้ให้ประชาชนได้รับทราบ 

- กรณีท่ีหน่วยงานเป็นผู้กระท าผิดเอง กฎหมายก าหนดให้ต้องลงโทษเป็น ๒ เท่า และถ้าประชาชนเห็น
ว่าหน่วยงานหรือบุคลากรกระท าผิด ประชาชนสามารถเข้าชื่อจ านวน ๒๐,๐๐๐ คน เสนอต่อรัฐสภาได้ ซึ่ง
หน่วยงานยอมรับการตรวจสอบของทุกภาคส่วน 

- กรณีการสร้างส านักงานส่วนภูมิภาคที่จังหวัดสมุทรสงครามที่ตั้งงบประมาณสูงที่สุด เนื่องจาก  
เป็นการก่อสร้างส านักงานจังหวัด ส านักงานภาค และบ้านพักของหน่วยงาน จึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความพร้อมในการ
ก่อสร้างเต็มรูปแบบ  

- การด าเนินการขององค์กรอิสระทั้งหมดได้มีการประชุมหารือทุกไตรมาสเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

- งบประมาณของกองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสนับสนุนภาคประชาชนและองค์กรเอกชน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือในการป้องกันและปรามปราบการทุจริต และเป็นเงินรางวัลที่ท าให้หน่วยงานสามารถไปยึด
ทรัพย์สินและตกเป็นของแผ่นดินได้ จ านวนร้อยละ ๑๕ งบของกองทุนหน่วยงานด าเนินการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องตามความเหมาะสม 

 
 



-๑๙- 
 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้  
- กรณีการเพ่ิมอ านาจหน่วยงานพยายามให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ถูกละเมิดได้อย่าง

รวดเร็ว ส่วนการรับส่งเรื่องร้องเรียนระหว่างองค์อิสระ หน่วยงานด าเนินการประกาศขององค์อิสระตาม
รัฐธรรมนูญ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาและไม่เกิดความซ้ าซ้อนกับหน้าที่ขององค์กรอิสระอ่ืน ๆ  

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- กรณีโครงการศึกษามาตรการป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนติดสื่อออนไลน์ หน่วยงานมีหน้าที่ 

บูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นการที่หน่วยงานไม่ด าเนินการตามที่
วางแนวทางไว้ อีกทั้งแต่ละหน่วยงานจะมีกฎและระเบียบเป็นของตนเอง หน่วยงานมีหน้าที่บูรณาการให้กับ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เหล่านี้  

- ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานได้มีการเข้าไปช่วยเหลือ 
ติดตาม และหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เช่น การขาดแคลนหน้ากากอนามัย การจัดซื้อจัดจ้างวัคซีน 
การกระจายวัคซีน  

- กรณีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หน่วยงานได้ท าการศึกษาอย่างเป็นระบบว่าการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศมีลักษณะอย่างไร โดยหน่วยงานได้หารือกับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือหาแนว
ทางการเข้ามาสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาล การควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างไร 

- กรณีที่คณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับทรัพย์ที่หลุดมือจากประชาชนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน 
หน่วยงานขอรับข้อสังเกตไปด าเนินการศึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนต่อไป 

- ปัจจุบันหน่วยงานได้มีการร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จัดท าโครงการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในระดับต าบล เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันการทุน
จริต การร้องเรียนเรื่องความเดือนร้อนของประชาชนที่มาจากการทุจริตคอรัปชั่นเป็นหลัก 

- ปัจจุบันเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิล่าช้า การที่หน่วยงานภาครัฐมี
การฟ้องร้องหรือขับไล่ประชาชนที่เข้าไปท ากินในที่ดินภาครัฐ   

ส านักงานอัยการสูงสุด ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- หน่วยงานได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรอัยการ โดยตรวจรายงานสถานะการเงินของผู้สอบ

บัญชีรายงานไว้ หน่วยงานมีข้อผิดพลาดการรายงานสถานะการเงินเนื่องจากการปฏิรูประบบการเงินภาครัฐใน
รูปแบบบัญชีคงค้าง ส่งผลให้เกิดปัญหาการตัดค่าเสื่อมครุภัณิ์ต่อเนื่อง ปัจจุบันหน่วยงานพยายามแก้ไขระบบ
การเงินให้มีความถูกต้อง และได้ปฏิรูปสถานะการเงินในระยะเร่งด่วน โดยน างบบุคลากรทั้งหมดมาเบิกจ่ายที่
ส่วนกลางทั้งหมดจาก ๑๖๑ หน่วย มีภาระลดลงร้อยละ ๖๐ คงเหลือแต่ภาระการเบิกจ่ายการเงินของหน่วยต่าง 
ๆ และในระยะที่สอง เป็นการพิจารณาหน่วยเบิกจ่ายที่มีขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งหมด คาดว่า
ประมาณเดอืนสิงหาคมจะท าหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพ่ือของปิดหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด 

- กรณีการก่อสร้างส านักงานที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายมีจ านวน ๓ แห่ง ส านักงานอัยการปกครองเพชรบุรี 
ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย เนื่องจากผู้รับเหมาทั้ง ๓ แห่ง ทิ้งงาน 
ปัจจุบันได้มีการด าเนินการประมูลใหม่ทั้ง ๒ แห่ง และเข้าด าเนินการก่อสร้างแล้ว ส่วนส านักงานอัยการจังหวัด
เกาะสมุยอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

- กรณีการก่อสร้างส านักงานจังหวัดทั้ง ๕ แห่ง ในปี ๒๕๖๕ ส านักงานอัยการจังหวัดแพร่ ส านักงาน
อัยการจังหวัดตราด ส านักงานอัยการจังหวัดเชียงราย ส านักงานอัยการจังหวัดปราบปรามทุจริตภาค ๕ ส านักงาน
อัยการจังหวัดทองผาภูมิ ส่วนใหญ่เป็นส านักงานที่ใช้มาแล้วเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี และมีพ้ืนที่ขนาดเล็ก ไม่
เพียงพอต่อจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน และการบางจังหวัดหน่วยงานได้ขอใช้พ้ืนที่ของศาลากลางจังหวัดใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้น การก่อสร้างส านักงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงาน 



-๒๐- 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการให้ความรู้พลเมืองศึกษาเพ่ือเผยแพร่วิชาการ การให้ความรู้ การศึกษากับประชาชนเกี่ยวกับ

การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน่วยงานควรด าเนินการร่วมกับกระทรวง
ศึกษาเพ่ิมหลักสูตรเกี่ยวกับประชาธิปไตย เพ่ือให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงความส าคัญของกระบวนการเลือกตั้ง  

- กรณีการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง หน่วยงานควรปรับปรุงแก้ไขให้กระบวนการการนับคะแนนให้มี
ระบบที่ทันสมัย รวดเร็ว และให้มีมาตรฐานการตรวจสอบแบบสากล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้  

- กรณีกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ผ่านมา ยังมี
ความเห็นที่ต่างกันระหว่างส านักงบประมาณกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากเงินกองทุนมีเป็น
จ านวนมากแต่ติดข้อจ ากัดของกฎหมาย จึงไม่สามารถน าเงินกองทุนออกมาใช้ได้ ดังนั้น ควรมีการหารือเพ่ือหาข้อ
ยุติโดยแก้ไขข้อกฎหมาย  

- กรณีการใช้งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ หน่วยงานควรก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ และสามารถให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการใช้งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณได้อย่างแท้จริง 

- กรณีการก าหนดหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในระดับประถม ระดับมัธยม ระดับศึกษา
หน่วยงานควรมีการส ารวจทัศนคติและความเชื่อของประชาชนทุก ๑๐ ปี เพื่อประเมินว่าเยาวชนที่ได้รับการศึกษา
มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทุจริตอย่างไร  

- หน่วยงานควรมีการจัดท าแผนการป้องกันของส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
- กรณีการก าหนดตัวชี้วัดหน่วยงานควรก าหนดให้เป็นดัชนีที่ใช้ในระดับนานาชาติในการก าหนด

ผลสัมฤทธิ์  
- ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็น

จ านวนมาก หน่วยงานควรศึกษาหาแนวทางการป้องกันปัญหาทรัพย์สินหลุดมือ การไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การบังคับใช้กฎหมาย หรือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน  

- กรณีการออกค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนล่าช้า หน่วยงานได้เชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยในเรื่องคุณภาพของวัคซีน ปริมาณของวัคซีน กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง แผนงาน
รัฐบาลที่ก าหนดไว้ ซึ่งผู้ผลิตก าหนดว่าต้องกระท ากับรัฐหรือตัวแทนของภาครัฐเท่านั้น ท าให้ภาครัฐต้องมีหน้าที่
จัดหาวัคซีนก่อน ต่อมาหน่วยงานได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ภายหลังจากสถานการณ์การ
จัดหาวัคซีนเป็นไปในทางที่ดีขึ้น จึงได้มีการแก้ค าวินิจฉัยขอให้หน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนด าเนินการ
กระจายวัคซีนอย่างเต็มที ่

- เมื่อพิจารณางบก่อสร้างของหน่วยงานในปีที่ผ่านมามีเป็นจ านวนมาก และในปี ๒๕๖๕ ยังมีการตั้งขอ
งบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้างเช่นเดิม ขอทราบว่าในสถานการณ์ประเทศเป็นเช่นนี้หน่วยงานมีความจ าเป็น
หรือไม่  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ขอเอกสารโครงการที่หน่วยงาน

ด าเนินการตรวจสอบในปี ๒๕๖๔ ทั้ง ๘ โครงการ และการประเมินติดตั้งเสาไฟฟ้าที่เป็นรูปประติมากรรมตั้งแต่ปี 
๒๕๖๕  

- นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล คณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดตัวชี้วัดคุณภาพ ระดับความส าเร็จ
ในการเสริมสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิธีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพ้ืนที่ฐานของสังคมอุดมปัญญา ที่ก าหนดไว้ ๓ ระดับ  

 



-๒๑- 
 

- นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารการประเมินผล ITA ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ขอเอกสารเรื่องที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิด

และมีมติเห็นชอบตามที่รายงานในเอกสาร รวมทั้งข้อเสนอแนะการป้องกันการทุจริตกรณีศึกษาโครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี ๒  

- ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบห้า ขอทราบรายละเอียด
ประเภทของเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานด าเนินการเสร็จแล้วในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๗๑๗ เรื่อง  

- นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสารหนังสือ ที่ อส๐๐๕/พิเศษ ลงวันที่  
๔ มกราคม ๒๕๖๔  
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